



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 หน้า 9 มูลค่าข่าว 143,006.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ชงใช้ข้อสอบกลางเข้ามหาวิทยาลัย แกลงผลวิจัย'แกต-แพต'23ก.ย.นี้

● ประธาน ทปอ.เผยผลวิจัยแกต/แพตเสร็จแล้ว เบื้องต้นยังมีความจำเป็นต้องสอบ จ่อแกลงลง ลีกรายละเอียด 23 ก.ย.นี้ แจงประชุมรับตรงกับ "ดาวพงษ์" 25 ส.ค.นี้ ระบุ ทปอ.เตรียมเสนอ ให้ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้ใช้ "ข้อสอบ กลาง" เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ชี้ลดปัญหานักเรียน วิ่งรอกสอบ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) ในฐานะ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมทปอ.เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ได้รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "การตรวจสอบคุณภาพ แบบทดสอบและการประเมินผลการนำคะแนนการ ทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ แกต และวิชา ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ แพต ไปใช้ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา" ซึ่งได้วิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือเพียงปรับแก้ รายละเอียด เบื้องต้นพบว่ายังมีความจำเป็นต้องมีการสอบแกต/แพตต่อไป แต่ประเด็นที่จะต้องลง

ลึกคือเนื้อหาข้อสอบแกต/แพต ว่าสามารถคัดเลือก เด็กเข้าเรียนได้ตรงตามความถนัดหรือไม่ ไม่ใช่วัด เนื้อหาทางวิชาการ คาดว่าจะสามารถแกลงผลการ วิจัยได้ในวันที่ 23 กันยายน

ประธาน ทปอ. กล่าวอีกว่า ส่วนการแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบัน อุดมศึกษาด้วยระบบรับตรงนั้น ขณะนี้ ทปอ.ได้ พัฒนาระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบัน อุดมศึกษาค่อนข้างลงตัวแล้ว เพียงแต่มหาวิทยาลัย ยังมีความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งส่วนตัวไม่เห็น ด้วยที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ไปเปิดรับตรงจำนวนมาก ทำให้เด็กต้องเสียเงินเสียเวลาในการวิ่งรอกสอบ ซึ่ง หากมหาวิทยาลัยใช้ข้อสอบกลาง ทั้งแกต/แพต และ ข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือก ก็จะช่วย ลดปัญหาการเรียนวิ่งรอกสอบหลายสถาบันการศึกษา ได้

ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า นอกจาก นี้ ที่ประชุม ทปอ.ยังมีแนวคิดที่จะเสนอให้การรับ สมัครซึ่งผ่านระบบออนไลน์ แต่การจ่ายค่าสมัคร จะให้รอไว้ในระบบก่อน เมื่อสอบและประกาศผล

เรียบร้อยแล้ว จึงให้เด็กจ่ายเงินค่าสมัครสอบภายหลัง ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกับมหาวิทยาลัย ต่างๆ ให้เข้าใจตรงกัน และควรจะให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการใช้อำนาจสั่งการ เพื่อให้มีความชัดเจนและออกมาเป็นนโยบายปฏิบัติ ต่อไป

"ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม นี้ พล.อ.ดาว พงษ์รัตน์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นัด ทปอ.หารือเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผมจะเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้ ข้อสอบกลางที่ ทปอ.จัดสอบ ทั้งแกต/แพต และ ข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อเพื่อจะได้ลดปัญหาการเรียนวิ่งรอกสอบ ส่วนมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเมื่อไรก็ได้ แต่ขอ ให้ใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือกเด็กเข้ามาเรียนใน สถาบันอุดมศึกษา ถ้าเป็นไปได้ระบบการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาควรจะมีระบบเดียว ที่ให้เด็กใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือก" ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวในที่สุด



E:หัวข่าว.doc 8/23/2016 7:52:37 AM